

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

## Diễn đàn sinh viên châu Á - Thái Bình Dương 2023: Kết nối trí tuệ, đam mê, sáng tạo



Diễn đàn sinh viên châu Á Thái Bình Dương - GPAC 2023 với chủ đề "Tương lai của nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương" quy tụ sự tham gia của hơn 100 giảng viên, sinh viên đến từ 5 trường đại học danh tiếng, qua đó giúp các sinh viên Việt Nam trau dồi kỹ năng và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế. Diễn ra từ ngày 26/8 đến 31/8, đây là lần thứ 4 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đứng ra đăng cai tổ chức sự kiện này. Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 100 sinh viên và giảng viên đến từ 5 trường đại học danh tiếng, bao gồm: Đại học Thương mại Chiba (Nhật Bản), trường Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học

Quốc gia Chengchi (Đài Loan), Đại học Waseda Nhật Bản và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trong 2 ngày chính tại diễn đàn, các đội thi đã được: tham gia các hoạt động nghiên cứu, thảo luận nhóm theo chủ đề chính của cuộc thi và trình bày trước hội đồng chuyên môn. Các đề tài nghiên cứu được chia ra làm 3 nhánh thuyết trình với các chủ đề: Liên kết kinh tế khu vực (Regional economic integration); Chuyển đổi số và tương lai của các ngành nghề (Digital transformation and the future of work); Tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của các thị trường kinh tế mới nổi

(Economic growth and development in emerging markets). Các bài thuyết trình được nhận xét bởi các Hội đồng chấm điểm. Với phần thuyết trình đầy ấn tượng, và trả lời được hầu hết các câu hỏi của ban chuyên môn, Nhóm đạt giải "Best paper" trong ngày thi đầu tiên đã thuộc về Nhóm Kinh tế 1 đến từ Đại học Quốc gia Chengchi - Đài Loan với bài tham luận "Phân tích hiện trạng và hiệu quả của chính sách Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ". Trong ngày thứ 2 (Coredate 2), các đội đã thi đấu theo hình thức nhóm hỗn hợp, các đội chia thành 8 nhóm để thảo luận về chủ đề

chính của diễn đàn. Kết quả 3 nhóm: Group G: Green Logistics; Group A: Green Tourism ; Group B: Digital Workforce đã dành giải "Best paper". Kết quả chung cuộc, giải thưởng "Best of the best" đã được trao cho nhóm G với thuyết trình về "Green Logistics". Ngoài những hoạt động giao lưu học thuật, sinh viên tham gia diễn đàn còn có cơ hội được trải nghiệm và tham quan những địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phố cổ Hà Nội, Quần thể Tràng An - Ninh Bình... hay được thưởng thức những đặc sản, trải nghiệm văn hóa Việt Nam.